

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๑ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) และคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๒. การส่งสรุปความเห็นและเอกสารข้อมูลในประเด็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ กรณีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติมให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ตามลำดับ คือ

๑. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง จำนวน ๒ เรื่อง (ในระเบียบวาระที่ ๓.๑)

๑) ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๒) ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการ ได้เสนอรายงานแต่ละเรื่อง ตามลำดับ มีสมาชิกฯ อภิปราย รองประธานสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่และได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อให้ สมาชิกฯ อภิปรายรายงานและลงมติทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าวต่อในการประชุมสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปราย ในแต่ละเรื่อง ตามลำดับ ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการตอบชี้แจง โดยมี รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม

๒. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ ความปลอดภัยทางถนน เรื่อง การแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ (ในระเบียบวาระที่ ๓.๒)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ คนที่หนึ่งได้อนุญาตให้อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการจราจร ในเมืองใหญ่ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายนิกร จำนง ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการ ได้เสนอรายงาน สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับ รายงานของคณะกรรมาธิการฯ โดยให้คณะกรรมาธิการนำความเห็นและข้อเสนอแนะ ของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๙ นาฬิกา

Sr 11/๒๓๖/๖

(นางสายทิพย์ เขาวลิตถวิล)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักกรรมการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th